



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH Chính quyền quyết liệt - doanh nghiệp đồng thuận

Sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh ta đã có sự cải thiện đáng kể, năm 2017 tăng 6 bậc so với năm 2016. Để làm rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Thái Bình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

(Xem trang 2)



Sản xuất tại Công ty May Hưng Nhân (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh).

Ảnh: THÀNH TÂM

### Hội nghị trực tuyến toàn quốc về logistics



Trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh tái cơ cấu thị trường vận tải nội địa theo hướng giảm thị phần vận tải bằng đường bộ, tăng thị phần vận tải bằng đường thủy nội địa.

Sáng ngày 16/4, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về logistics, các giải pháp giảm chi phí kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Hiện nay, logistics được biết đến rất nhiều trong lĩnh vực kinh doanh,

được xem như là một phương thức kinh doanh mới đem lại lợi nhuận lớn cho doanh nghiệp. Với tốc độ phát triển của nền kinh tế thế giới, logistics ngày càng được mở rộng và nâng cao, trở thành một ngành dịch vụ chiếm vai trò quan trọng trong hoạt động giao thương quốc tế. Dịch vụ logistics Việt Nam bắt đầu phát triển trên cơ sở dịch vụ giao nhận vận tải từ năm 1986. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, chỉ số hiệu quả dịch vụ

(Xem tiếp trang 4)  
PHẠM HÙNG

### Ngành dệt may, da giày phấn đấu đạt giá trị sản xuất 21.788 tỷ đồng vào năm 2020

Theo Sở Công Thương, giá trị sản xuất ngành dệt may, da giày của tỉnh phấn đấu tới năm 2020 đạt 21.788 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 12,35%. Định hướng phát triển của ngành là sẽ tập trung đầu tư cho ngành sản xuất sợi và xơ sợi phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu cũng như phục vụ ngành may trong nước nhằm hưởng lợi thế của các hiệp định thương mại thế hệ mới, đặc biệt là các hiệp định như Việt Nam - EU, Hiệp định đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương, các FTA ASEAN + 1.



Ngoài ra, sẽ tập trung chuyển mạnh từ gia công sang phương thức mua nguyên liệu bán sản phẩm, hình thành trung tâm thiết kế thời trang kết hợp với cung cấp dịch vụ, nguyên phụ liệu cho ngành và ứng dụng phần mềm vào khâu thiết kế mẫu mốt. Các dự án đầu tư và thu hút đầu tư cho ngành này được tập trung vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

THU THỦY

### VŨ THƯ Nhất toàn đoàn giải vật tự do tỉnh

Sau hai ngày thi đấu sôi nổi với những màn biểu diễn hấp dẫn, kịch tính của các vận động viên ở 13 hạng cân, giải vật tự do tỉnh năm 2018 đã khép lại với giải nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Vũ Thư, giải nhì thuộc về đoàn Tiên Hải, đoàn Kiến Xương đạt giải ba. Ngoài các giải dành cho đồng đội thiếu niên, thanh niên, ban tổ chức còn trao giải cho nữ ở 6 hạng cân từ 44 - 75kg, giải vận động viên xe đạp đẹp nhất, giải hoa khôi và đồ vật nữ thân thiện.

HOÀNG LANH

### 168 bệnh nhi được tặng quà

Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Trung ương Đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn Thái Bình và các đơn vị vũ tũ tổ chức chương trình "Ngày chủ nhật cho em" tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 8 suất quà trị giá 8 triệu đồng cho 8 trẻ em bệnh nặng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 160 suất quà gồm: bánh kẹo, sữa, vở và bút chì màu (tổng trị giá 16 triệu đồng) cho 160 trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Bên cạnh đó, các em nhỏ tại bệnh viện đã được thưởng thức các tiết mục ca hát, nhảy múa, ảo thuật... do các bạn tình nguyện viên thực hiện. Hành động nhỏ nhưng thể hiện nghĩa cử cao đẹp góp phần sẻ chia những khó khăn với gia đình các em, phần nào giúp các em quên đi nỗi đau bệnh tật, tiếp thêm nghị lực để mau chóng phục hồi sức khỏe.

XUÂN PHƯƠNG

### Tập huấn nâng cao năng lực cho người khuyết tật

Sáng ngày 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho hội viên hội người khuyết tật trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Tại lớp tập huấn, 150 học viên là hội viên hội người khuyết tật của các huyện, thành phố được cung cấp thông tin, nắm rõ hơn chính sách pháp luật về người khuyết tật như: khuyết tật và xác định mức độ khuyết tật; chăm sóc sức khỏe người khuyết tật; quyền của người khuyết tật trong lĩnh vực giáo dục; dạy nghề, việc làm và lao động đối với người khuyết tật; hoạt động xã hội và tiếp cận, sử dụng các công trình, giao thông công cộng, công nghệ thông tin và truyền thông; bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật...

Thông qua lớp tập huấn giúp người khuyết tật tăng cường tính tự chủ, tinh thần nỗ lực trong việc tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ phát triển sinh kế và chủ động trong cuộc sống của chính bản thân họ.

NGUYỄN CƯỜNG

## Nét đẹp văn hóa đọc ở Trường Sa

(Xem trang 4)



Cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Đông A tại thư viện.

### TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

## Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

(Xem trang 3)

### KIẾN XƯƠNG Thu ngân sách quý I đạt 26,1% so với pháp lệnh

Hết quý I/2018, Chi cục Thuế huyện Kiến Xương đã thu ngân sách nhà nước được 45,753 tỷ đồng, đạt 26,1% so với pháp lệnh và bằng 98% so với cùng kỳ năm 2017. Riêng thuế ngoài quốc doanh thu được gần 8,3 tỷ đồng, vượt 9,8% so với cùng kỳ; các sắc thuế như: giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, xây dựng cơ bản cũng đều vượt so với cùng kỳ. Cũng trong 3 tháng đầu năm, đơn vị tiến hành đón đốc, truy thu các doanh nghiệp nợ đọng thuế được hơn 1,463 tỷ đồng.

Có được kết quả trên là do thời gian qua Chi cục Thuế huyện Kiến Xương đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thuế, phí nâng cao nhận thức và trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh. Tích cực cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động kê khai, nộp thuế. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương quản lý chặt chẽ, rà soát, bổ sung kịp thời số doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh và thực hiện đồng bộ các biện pháp tăng thu và tránh tình trạng doanh nghiệp, người nộp thuế, phí chây ỳ, chống đối gây thất thu ngân sách nhà nước.

KHÁC ĐUÀN

### NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN TIỀN HẢI Giải ngân 9,5 tỷ đồng vốn vay nước sạch

Theo thống kê, huyện Tiên Hải có 67.610 hộ, trong đó có 3.700 hộ làm ăn xa, 1.073 hộ thuộc diện hộ nghèo. Hiện tỷ lệ hộ dân đầu nối nước sạch đạt 87,7%.

Để đạt mục tiêu đến ngày 30/4/2018 100% hộ dân trên địa bàn đầu nối, sử dụng nước sạch, ngoài cơ chế hỗ trợ của huyện 500.000 đồng/hộ nghèo, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kết hợp với các địa phương tiến hành rà soát, lập danh sách các hộ có nhu cầu vay vốn nước sạch.

Đợt này Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân 9,5 tỷ đồng và ưu tiên vốn cho các xã có tỷ lệ hộ dân đầu nối nước sạch thấp. Trong quá trình giải ngân vốn tuân thủ theo đúng nguyên tắc, bảo đảm công khai và các hộ được vay vốn phải sử dụng vốn đúng mục đích.

HỒNG THẨM  
(Đài TTTH Tiên Hải)